

# ไอ.ซี.ซี.-มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก จัดกิจกรรม วันรักนกเงือก ในคอนเซปต์ 'รวมใจให้...'

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL (ฮอนบิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "วันรักนกเงือก" ในคอนเซปต์ "รวมใจให้นกเงือก" หนึ่งในกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม 6 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น.

โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าเป็น "มารดาแห่งนกเงือก" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฟิไล พูลสวัสดิ์ ผู้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการคุ้มครองอนุรักษ์นกเงือกและธรรมชาติ ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของ "นกเงือก" พร้อมกันนั้นได้ร่วมเสวนากับ อาจารย์ศศิณ เฉลิมลภา ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในหัวข้อ "สถานการณ์นกเงือกไทย" ณ ปัจจุบัน เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ "นกเงือก" อันเป็นสัญลักษณ์ของ "ป่าสมบูรณ์" เนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก กินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหาร อีกทั้งธรรมชาติในการหากินต้องอาศัยพื้นที่ป่าที่กว้าง จึงส่งผลให้นกเงือกเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์เล็กๆ เช่น แมลง อันเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่า ดังนั้น "นกเงือก" จึงเป็น "ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า" ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ "นกเงือก" ยังเป็นสัญลักษณ์ของ "ความรักแท้" เนื่องจากจะมีคู่แบบตัวเดียวตลอดชีวิต เมื่อตัวหนึ่งตายจากไป ก็จะไม่คู่ใหม่ แต่จะตรอมใจตายตามกันไปนั่นเอง

อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยนกเงือกให้กว้างขวางและต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้ทางนิเวศวิทยาของป่าและสัตว์ป่าต่อสาธารณชน ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักเรียนนักศึกษาให้มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า การฝึกอบรมเกี่ยวกับนกเงือกในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการระดมทุนหารายได้สมทบทุน "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานศึกษาวิจัยให้ออกไปสู่ในทุกเขตผืนป่าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

โดยการศึกษาวิจัยจากมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2521 จากโครงการศึกษา



นิเวศวิทยานกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแรกเริ่มได้ศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนถึงปัจจุบันได้ขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อความต่อเนื่องจึงได้เกิดแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือก จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันรักนกเงือก" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุน "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือกของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกเรื่อยมาโดยผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศสามารถร่วมสมทบทุนเพียง 2,000 บาท/ปี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้ "นกเงือก 1 ตัว"

ปัจจุบันสถานการณ์ของนกเงือกไทยที่ต้องการให้คนไทยทั่วประเทศ ต้องหันมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,910 ตัว โดยทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการช่วยยื้ออายุ "นกเงือก" ให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปในอนาคตโดยจะไม่สูญพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่าให้เป็นป่าที่สมบูรณ์คู่ธรรมชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืนตลอดไป